

Nam Trực: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

12:04 26/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Thực hiện kế hoạch Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Nam Trực xây dựng kết hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động giao nộp, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.



Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân 2025.

Từ ngày 15/12/2024 đến hết ngày 14/2/2025, Công an huyện Nam Trực huy động tối đa lực lượng, phương tiện của CSGT và lực lượng cảnh sát khác. Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cam kết và kiểm tra, xử lý mạnh về TTATGT để nâng cao ý thức người tham gia giao thông, góp phần kiểm chế tai nạn và lập lại trật tự hành lang ATGT, TTCC trên địa bàn huyện, nhất là tại các cửa ngõ ra vào huyện, các nút giao có lưu lượng tham gia giao thông lớn (ngã tư QL21 TL490C;

ngã tư QL21 - QL21B; ngã ba cầu Vòi;...) khu vực trung tâm huyện (thị trấn Nam Giang). Đảm bảo cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán an toàn, thuận lợi; phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ; phát hiện những cách làm hay để nhân rộng, đề xuất khen thưởng; phát hiện những tồn tại, thiếu sót để nhắc nhở, chấn chỉnh và xem xét trách nhiệm của Lãnh đạo, chỉ huy chưa thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện những hoạt động tình nghĩa thiết thực, hiệu quả, giúp đỡ người tham gia giao thông để nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng CSGT nói riêng, CAND nói chung.

Lực lượng công an huyện chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn phải thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác minh tại chỗ và gửi yêu cầu xác minh đến Công an cấp xã nơi người đó công tác, cư trú để làm rõ các nội dung liên quan, phục vụ công tác xử lý và quản lý người vi phạm. Nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm, phải thông báo vi phạm về đơn vị quản lý cán bộ để phối hợp, xem xét, xử lý theo đúng quy định...



Đội Cảnh sát GT-TT Công an huyện Nam Trực kiểm tra phương tiện tham gia giao thông.

Thông qua hoạt động TTKS và phối hợp với các đơn vị công an, kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; các vụ buôn bán, tàng trữ chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”; thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép, phòng chống đua xe trái phép. Thông qua công tác đăng ký phương tiện, phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp xe không có giấy tờ, giấy tờ giả, xe tang vật của vụ án...

Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong công tác điều tra, giải quyết các vụ TNGT theo quy định pháp luật; phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ TNGT, làm cơ sở để ra biện pháp phòng ngừa làm giảm TNGT; kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức thiếu tinh thần trách nhiệm, không kịp thời tổ chức khắc phục những vi phạm, bất cập trong tổ chức giao thông, giao hoặc điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông để xảy ra TNGT nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Thực hiện đúng quy định về báo cáo thống kê TNGT.

Trung tá Trần Bá Liêm, đội phó CSGT huyện Nam Trực chia sẻ, đội CSGT huyện Nam Trực sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe ô tô, mô tô; sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, đài phát thanh, truyền hình tỉnh và địa phương xây dựng tin, bài tuyên truyền về đợt cao điểm; phóng sự hình ảnh về các vụ TNGT.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nam-truc-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-giao-thong-dip-tet-nguyen-dan-2025>